



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
25 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 25 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26,050 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,477,030 ราย เสียชีวิต 69 ราย เสียชีวิตสะสม 24,648 ราย รักษาหายเพิ่ม 22,219 ราย รักษาหายสะสม 3,208,271 ราย ยังรักษาอยู่ 240,349 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 477,733,152 (+1,682,500) ราย เสียชีวิต 6,132,371 (+4,573) ราย รักษาหาย 412,675,766 (+1,195,044) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **สหรัฐฯ** มีแนวโน้มเสี่ยงขาดแคลนเวชภัณฑ์อีกรอบ หากสภาฯ ไม่อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม ขณะที่รายงานพบว่า 1 ใน 4 ของผู้ใหญ่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดส ส่วนโมเดอร์นา เตรียมยื่นเรื่องต่อ FDA เพื่อขออนุมัติการใช้งานฉุกเฉินสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี **อินเดีย** โนวาแวกซ์และสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย ได้รับการรับรองวัคซีนเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี **ญี่ปุ่น** ประกาศเตรียมการฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด 19 เข็มที่ 4 ให้แก่ประชาชน **เกาหลีใต้** พร้อมเปิดประเทศ เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับเข้าประเทศ **จีน** ป่วยโควิด 19 ติดเชื้อในท้องถิ่นเพิ่ม 2,010 ราย **สิงคโปร์** ประกาศผ่อนคลายมาตรการ โดยอนุญาตให้ผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบแล้ว รวมถึงเด็กอายุ 12 ปีลงไป เดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว และไม่ต้องตรวจหาเชื้อใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ตั้งแต่ 1 เม.ย. **ลาว** พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 2,625 ราย **เมียนมา** ร่วมกับจีนผลิตวัคซีนในประเทศ "เมียนโคฟาร์ม" **กัมพูชา** ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศให้ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องตรวจโควิดก่อน

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ สยามรัฐ ข่าวสด แนวหน้า ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, แนวหน้า, เดลินิวส์, hfocus, thaipbs, bangkokbiznews, innnews

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาคลัสเตอร์โรงเรียนและโรงงานเริ่มน้อยลง เนื่องจากผู้ปกครองและผู้ประกอบการเข้าใจในมาตรการของสาธารณสุข แต่ยังพบคลัสเตอร์พิธีกรรมทางศาสนาต่อเนื่อง คือคลัสเตอร์งานบวชที่ จ.มหาสารคาม คลัสเตอร์งานบุญแจกข้าวที่ จ.กาฬสินธุ์ และคลัสเตอร์งานแต่งที่จ.อุดรธานี ที่สธ.สนใจมากคืออัตราครองเตียงจาก 10 จังหวัดที่มีผู้ป่วยปอดอักเสบนอนร.พ.มากที่สุด อัตราครองเตียงระดับ 2-3 ยังรองรับได้ ที่น่าเป็นห่วงคือสงขลา ครองเตียง 58.4% ถือว่าเกินครึ่ง ส่วนกทม.อยู่ที่ 32.3% นอกจากนี้ คลัสเตอร์ที่มีความเป็นห่วง คือ กลุ่มบุคลากรสาธารณสุข มีการรายงานในพื้นที่กทม. คือ รพ.ศิริราช รพ.กรุงเทพคริสเตียน รพ.พระรามเก้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv,)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ว่า ปัจจุบันนี้ รู้ว่าโควิด 19 ไม่สามารถทำให้หมดไปได้ จากนั้นถ้าประชากรส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อหรือได้รับวัคซีนมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น การติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีความน้อยหรือไม่มีความ การดำเนินชีวิตจะต้องปรับตัวให้อยู่กับไวรัสในสถานะที่สมดุล ให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด แม้จะยังมีผู้ป่วยอยู่ จะต้องปกป้องกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ในที่สุดไวรัสนี้จะทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจประจําฤดูกาล เช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆ

2. ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, บางกอกทูเดย์, thaiquote, infoquest, thebangkokinsight, tnthailand, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง NBT)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า กรณีกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการถนนคนเดิน เรียกร้องให้ ศบค. ผ่อนปรนพื้นที่จัดกิจกรรมสงกรานต์นั้น กระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอเรื่องให้ ศบค. พิจารณาให้เล่นน้ำได้ตามประเพณี ส่วนหน่วยงานอื่นหากจะขอยกเว้นต้องเสนอเรื่องถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เช่นเดียวกับกทม.จากนั้นให้ส่งเรื่องถึง ศบค.ศบค. พิจารณา ก่อนเสนอที่ประชุมศบค.ต่อไป ขณะนี้ยังมีเวลาเสนอเรื่องให้พิจารณาตามกลไกกระบวนการ ซึ่งการเปิดให้เล่นน้ำสงกรานต์ได้ตามปกติ ต้องดูรายละเอียดที่กลุ่มผู้ประกอบการฯ จะเสนอมาให้พิจารณา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ bangkokbiznews

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กก. เปิดเผยว่า จะเสนอต่อ ศบค. ให้ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรเพิ่มเติม ยกเลิกการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ในวันแรกที่เดินทางมาถึง มาใช้การตรวจด้วย ATK แทน โดยสถานพยาบาลรับรองผลการตรวจ เมื่อผลตรวจเป็นลบออกเดินทางท่องเที่ยวได้ เริ่มวันที่ 1 พ.ค.2565 อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขว่าในช่วงสงกรานต์ จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ต้องไม่เพิ่มสูงมาก ทั้งนี้จะเสนอให้มีการยกเลิกไทยแลนด์พาสตั้งแต่ 1

มิ.ย.2565 เป็นต้นไป เดินทางเข้าประเทศไทยกลับสู่ภาวะปกติ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, สยามรัฐ, สยามกีฬา, แนวหน้า, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ผจก., เดลินิวส์, ข่าวสด)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า วธ. ขอความร่วมมือว่าจัดงานสงกรานต์ได้ เดินทางข้ามพื้นที่ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ สังสรรค์ ร่วมงานประเพณีได้ โดยห้ามการละเล่นประเภทไล่ขวิด งคการสาดน้ำ ประแป้ง หรือผู้จัดงดปาร์ตี้ไฟไม่ให้อำนาจนายเครื่องตีแอมแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ ทั้งที่จัดงานและท้องถนน หากประชาชนที่เดินทางให้เตรียมเอกสาร เชื่อว่าทุกที่ทั้งสนามบิน รถบัส สถานที่เดินทาง อาจขอตรวจสอบเอกสารการฉีดวัคซีน หรือผลการตรวจ ATK ส่วนการไปชมการแสดงมหรสพ การละเล่น ขบวนแห่ ต้องร่วมมือตามมาตรการต่างๆ ที่แต่ละจังหวัดกำหนดเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน แนวหน้า ผู้จัดการ)

- ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (สวท.) จะเสนอรายละเอียดการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ประจำปี 2565 ที่ถูกเสนอจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการทั้งหมด รวมถึงถนนข้าวสาร ถนนสีลม ต่อที่ประชุม กกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 28 มี.ค.นี้ กทม.จะยึดมาตรการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

3. การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, sanook, one31)

-ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 อ.เมืองนครศรีธรรมราช รายงานว่า บรรยากาศการเข้ารับวัคซีนของประชาชนเป็นไปอย่างบางตา โดยผู้รับวัคซีนเพิ่ม 3 ในขณะที่มีจำนวนน้อยมาก ขณะที่ จ.นครศรีธรรมราชมีการระบาดของโควิด 19 รุนแรงต่อเนื่อง สสจ.นครศรีธรรมราช จึงเตรียมปรับแผนกระจายให้ฉีดวัคซีนใน รพ.สต. ทุกแห่ง ซึ่งมีรายชื่อประชากรในพื้นที่อยู่แล้ว ทั้งนี้ หากประชาชนยังไม่ตื่นตัวเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 3 วัคซีนบางส่วนอาจหมดอายุการจัดเก็บ สาเหตุพบว่าประชาชนเริ่มชินชาและขาดการตระหนักรู้กับการแพร่ระบาด รวมทั้งความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง เช่น การรับวัคซีนส่งผลกระทบกับร่างกายและสุขภาพ หรือการรับวัคซีนแล้วยังติดเชื่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ชุดปฏิบัติการพิเศษโควิด 19 มูลนิธิร่วมกตัญญู นำร่างไว้วิญญานของชายวัย 62 ปี ออกจากบ้านพักในซอยรามอินทรา 5 แยก 3 หลังตรวจ ATK พบผลเป็นบวก จากการซักประวัติทราบภายหลังว่าผู้เสียชีวิตปฏิเสธการรับวัคซีน

4. การบริหารจัดการยาแพกซ์โลวิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, เดลินิวส์, คมชัดลึก, hfocus, thaipbs, voicetv., bangkokbiznews, ch7, nationtv., สำนักข่าวไทย, TNN, NBT)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้ลงนามจัดซื้อยาแพกซ์โลวิดกับบริษัท Pf นำจะเข้าถึงไทยช่วงต้นเดือน เม.ย.นี้ โดยจะกระจายไปที่ รพ.ศูนย์ในแต่ละพื้นที่และมีผู้ตรวจราชการ สธ.เป็นคนบริหารจัดการสรรยา ทั้งนี้ แพกซ์โลวิดเหมาะสำหรับผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรง เช่น อายุมากกว่า 60 ปี มีภาวะอ้วน เป็นเบาหวาน เป็นต้น ฉะนั้นจึงมีเกณฑ์ให้ยา 50,000 คอร์สนี้ในกลุ่มนี้ โดยจะติดตามการใช้ยาจริงในไทยและคุยกับPf เป็นระยะ หากยามีประสิทธิภาพ มีความจำเป็นที่ต้องสั่งเพิ่มจะมีการหารือกันต่อไป ส่วนผลข้างเคียงใช้ยาด้านไวรัสโมลนูพิราเวียร์ และแพกซ์โลวิด ตามรายงานยังไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรง แต่อาจเกิดอาการเล็กน้อย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน

5. ชี้แจงผู้หายป่วยโควิดมีโอกาสเสี่ยงเบาหวาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ไบโอเทค สวทช. โพสต์ว่า ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 จะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานภายใน 1 ปี แม้ว่าจะมีสุขภาพแข็งแรงก็ตาม ตัวเลขที่รายงานมาในการศึกษานี้บอกว่า ในทุก 100 คนที่ติดโควิดจะมีถึง 2 คน ที่จะมีอาการของโรคเบาหวานภายใน 1 ปี ซึ่งเป็นตัวอย่างของ Long COVID ที่อยู่นอกระบบทางเดินหายใจหรือระบบประสาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์)

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีรายงานวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด 19 เมื่อหายแล้ว มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานภายใน 1 ปีนั้น เป็นเพียงข้อสังเกตจากการติดตามคนไข้ในกลุ่มที่ติดเชื้อโควิด 19 เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่เป็น แต่ยังไม่มีการสืบค้นไปถึงเรื่องของเซลล์ จึงยังต้องติดตามข้อมูลเพิ่มเติมไปอีกระยะหนึ่ง แต่โดยปกติคนที่อายุมากขึ้น ก็มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานอยู่แล้ว

7. บริการตรวจหาเชื้อโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : เพจสรยุทธ สุทัศน์จินดา กรรมกรข่าว

-โพสต์ข้อความพร้อมภาพ infographic ว่า สธ.เปิดบริการตรวจโควิด ทั้ง PCR 900 บาท และ ATK 150 บาท กรณีเป็นหมู่คณะ 30 คนขึ้นไป มีบริการนอกสถานที่ โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 08 5902 8141,

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

02 590 3180 ซึ่งมีผู้มาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบ ในประเด็นหารายได้จากเงินภาษีประชาชน และแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก

8.ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ทีวีช่อง 7)

-เพจหมอลีแป้นดำ โพสต์ภาพที่แคปจากคลิปวิดีโอใน TikTok เป็นภาพชายคนหนึ่งกำลังแกะแคปซูลยาฟ้าทะลายโจร เผลงไปในแก้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเหล่าชาว พร้อมข้อความเตือนว่า หลายคนกระดกเหล่าชาวกันมันเลยช่วงนี้ ว่าดื่มเหล่าชาแล้วจะไม่ขึ้น 2 ซีด

นพ.ธิตี รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ปกติแล้วในฟ้าทะลายโจร จะมีสารสำคัญ คือ แอนโดรกราโฟไลด์ ที่ช่วยยับยั้งเชื้อโควิด 19 และลดการอักเสบได้ ส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้ แต่ไม่สามารถป้องกันติดเชื้อโควิด 19 ได้ ที่สำคัญไม่ควรนำไปผสมกับเหล้า เพราะเหล้าจะออกฤทธิ์กดประสาทไม่ส่งผลดีต่อร่างกาย และปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าดื่มเหล่าชาผสมฟ้าทะลายโจรแล้ว จะตรวจ ATK ไม่ขึ้น 2 ซีด เพราะหากติดเชื้อจริง ตรวจอย่างไรก็ต้องขึ้น 2 ซีด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก..)

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า การแชร์ข้อความเกี่ยวกับงานวิจัยว่าฟ้าทะลายโจรช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมควบคุมโรค สธ. พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ระบุว่าฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งและทำลายเชื้อโควิด 19 ได้ตามที่กล่าวอ้าง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก..)

-จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความในสื่อออนไลน์โดยระบุว่า ต้นอังกาบหนูสามารถล้างพิษ ถอนพิษจากวัคซีนโควิด 19 ได้ ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ในปัจจุบันยังไม่พบการศึกษาวิจัยฤทธิ์การลดไข้หรือถอนพิษที่เกิดจากวัคซีนโควิด 19 อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs,)

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วประเทศอีก 2 เดือนตั้งแต่ 1 เม.ย.-31 พ.ค.นี้ เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนที่ติดง่ายแพร่ระบาดรวดเร็ว ส่งผลผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดยเฉพาะ เม.ย.-พ.ค.นี้ ที่มีวันหยุดยาวหลายวัน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางข้ามจังหวัดกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว รวมทั้งอาจมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มโดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีความห่วงใยประชาชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้มีการจัดกิจกรรมขึ้นในหลายพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งที่จัดในห้างสรรพสินค้า หรือกิจกรรมข้างนอก รวมถึงการจัดงานบางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2022 ครั้งที่ 43 (Motor Show 2022) ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-3 เมษายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก จึงเน้นย้ำผู้ออกบูธภายในงาน และทุกคนที่เข้าร่วมงาน ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขส่วนบุคคลขั้นสูงอย่างเคร่งครัด ฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์อย่างน้อย 2 เข็มขึ้นไป รวมถึงเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, โพสต์ทูเดย์, workpointtoday, hfocus, thebangkokinsight, thaigov., thailandplus)

- นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. แถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาใบรับรองแพทย์ดิจิทัลบนหมอลีแป้น ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ปัจจุบันมีประชาชนใช้งานหมอลีแป้นกว่า 28 ล้านคน ซึ่งให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด การตรวจหาเชื้อโควิด เอกสารรับรองโควิด ตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EUDCC) เป็นต้น และจะพัฒนาระบบออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ที่มีความปลอดภัย รัดกุมและมีมาตรฐานสูงสุด รวมถึงผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ เช่น การใช้ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลประกอบการสมัครงาน ลาป่วย และการเบิกจ่ายประกันสุขภาพต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการดำเนินกิจกรรมหรือทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ.กล่าวว่า ระบบออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล ช่วยลดกระดาษลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และลดเวลาเข้ารับบริการหรือการประกอบธุรกรรมต่างๆ ปัจจุบันใช้งานจริงในโรงพยาบาลแล้ว 1,028 แห่ง ออกใบรับรองแพทย์ไปแล้วกว่า 125,000 ใบ และเตรียมรองรับการใช้งานสำหรับคลินิกเวชกรรมคลินิกทันตกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ และร้านยาในอนาคต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ)

-ปลัด สธ. เยี่ยมให้กำลังใจติดตามการดำเนินงานของ รพ.สิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พบว่า มีการปรับแนวทางการรักษาให้สอดคล้องกับแนวทาง สธ.ผู้มีอายุ 15-60 ปีที่มีผล ATK เป็นบวก หากไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ไม่มีปัจจัยเสี่ยง จะให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน หรือ "เจอ แจก จบ" ซึ่งตั้งแต่วันที่ 8-23 มี.ค.ให้บริการไปแล้ว

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>853 ราย หากไม่สะดวกจะส่งรักษาที่ศูนย์พักคอยวัดปากบ่อ บึงหนองบอน วัดสะพาน หรือออสพิเทล ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีโรคประจำตัวจะรักษาใน รพ. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ดูแลผู้ป่วยโควิดไปแล้ว 3,657 ราย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์),</p> <p>-กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสสจ.ราชบุรี จัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19 จังหวัดราชบุรี โดยนำหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ให้ความรู้และจ่ายยาสมุนไพรให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยที่มีอาการหลังการติดเชื้อโควิด 19 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 ที่อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยมี นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เน้นย้ำทุกอำเภอลงพื้นที่ให้วัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 3 แก่ประชาชนตามเป้าหมายก่อนสงกรานต์นี้ ตามโครงการ "ถกแขนเสื้อ เต็มที่ 3 เตรียมฮับลูกหลานปึกบ้านปีใหม่เมือง" ตอนนี้นำไปเพียง 583,780 คน หรือ 70% ของเป้าหมาย อีก 30% ต้องให้ครอบคลุมในสิ้นเดือนนี้</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, thailandplus, hfocus, inn, newtv, thaigov)</p> <p>- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง : การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) พ.ศ. 2565 – 2569 พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดย สธ. มีนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพ ให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาตามวัยอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 5 H และกลุ่มผู้สูงอายุ ภายใต้วิสัยทัศน์ผู้สูงวัยเป็นหลักชัย ของสังคม ด้วยหลัก 4 S</p>	
<p>“พลังแห่งการเล่น สู่พลังแห่งชีวิต”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย อธิบดีกรมอนามัย และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าโครงการเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ภายใต้แนวคิด “พลังแห่งการเล่น สู่พลังแห่งชีวิต” โดยประกาศนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาสที่จะได้ “เล่น” เพราะการเล่น คือ การเรียนรู้ คือ การสร้างทักษะ เพื่อให้เด็กได้เติบโต อย่างเป็นธรรมชาติ ตามจังหวะของตนเองและค้นพบตัวตนในที่สุด</p>	
<p>ดร.ร่วม อย.ทลายแหล่งผลิตยาสมุนไพรเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สวท., สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, ejan)</p> <p>- นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ.ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติงานกรณีทลายแหล่งผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรและยาแก้ปวดเส้นผสมสเตียรอยด์เถื่อน 2 ยี่ห้อกว่า 20,000 ขวด ยาเม็ดในกลุ่มสเตียรอยด์กว่า 2,000,000 เม็ด ยาแก้ปวดไม่มีทะเบียนกว่า 2,200,000 เม็ดยาเม็ดแก้แพ้กว่า 5000 เม็ด โดยตรวจยึดของกลาง 61 รายการ มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท โดยแหล่งผลิตน้ำสมุนไพรดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น มีการส่งขายทางออนไลน์ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งพบการกระทำผิดเบื้องต้นตามพ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ผลิตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปีและปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท ผลิตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ โฆษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ พ.ร.บ. พ.ศ. 2522 แสดงฉลากเพื่อหลอกลวง อาหารปลอม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึง 10 ปีและปรับตั้งแต่ 5000 ถึง 100,000 บาท</p>	
<p>กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, มติชนสุดสัปดาห์) เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, mcot, sanook)</p> <p>- นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 8 กล่าวว่า ภาพรวมการจัดงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8 จ.บึงกาฬ ดีมาก ขอบคุนทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ การจัดงานกัญชา จ.บึงกาฬ โดยงาน 2 วันที่ผ่านมาอาจจะไม่เหมือนที่อื่นคือ การนำเรื่องของกัญชาที่นอกเหนือทางการแพทย์แล้ว ยังทำในส่วนการท่องเที่ยว และการนำกัญชามาใช้ในการนวดไทย การนำศิลปะบำบัดด้วยกัญชา การปรุงอาหารให้มีมูลค่าเพิ่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- เสนอบทความ “จับกัญชาต้องดูแลเจตนา” จากกรณียายวัย 72 ปีปลูกกัญชาไว้ต้มรักษาโรคแค่ต้นเดียว ถูกตำรวจขอนแก่น จับไม่ให้ประกันตัว และยาย 70 โวยปลูกกัญชา 1 ต้น ไว้รักษาโรคถูกจับเข้าห้องขัง ฐานผลิตและมีกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้ พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เร่งให้นโยบายและกำชับการปฏิบัติของ จนท.ตำรวจ ภ.4 ให้ใช้วิจารณญาณให้มากที่สุดในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชา เช่น หากมีกัญชาจำนวนเล็กน้อยมีไว้เพื่อรักษาโรค มิได้มีไว้เพื่อการพาณิชย์ ก็ให้พิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบด้วย หากการกระทำนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาภัยกับสังคมและประชาชนโดยรวมก็ให้ทำความเข้าใจและอธิบายให้ผู้กระทำผิดนั้นทราบข้อกฎหมายในเบื้องต้นก่อน อย่าบังคับใช้กฎหมายในทันที ล่าสุดทุกรายถูกประกันตัวแล้ว จนท.ตำรวจได้เข้าพบบุคคลดังกล่าวเพื่อชี้แจงพร้อมสอบถามความต้องการ และสร้างความเข้าใจ</p>	
<p>ภาวะหัวใจล้มเหลว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, thailandplus, thejournalistclub, thaipbs, tnn, ch7, amarintv)</p> <p>- นพ.เอนก กนกศิลป์ สถาบันโรคทรวงอก แนะนำผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ปรับพฤติกรรม ดูแลตนเอง ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ ชั่งน้ำหนักและจดบันทึกทุกวันเพื่อช่วยประเมินตนเอง ดื่มน้ำในปริมาณที่เหมาะสม ตามแผนการรักษาของแพทย์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม จำกัดปริมาณโซเดียมที่รับประทานต่อวัน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ทุก เพื่อประเภทป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวกำเริบมากขึ้น</p>	
<p>มีจลาจลปลอมเฟซบุ๊กกรมอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- กรมอนามัย แจ้งเตือนเพจเฟซบุ๊กแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์กรมอนามัย โดยระบุ กรมอนามัยไม่มีแบบฟอร์ม เพื่อขอข้อมูลในการซื้อสินค้า หรือบริการใดๆ ที่ในเพจเฟซบุ๊กนี้ https://www.facebook.com/111672251376661/posts/135890025621550/ ซึ่งเป็นเพจที่จัดทำข้อมูลปลอมและอ้างเป็น สอวช. ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและกรอกข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้ กรมอนามัยจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>เร่งแก้ปมโอนภารกิจ รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์, mcot</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ มอบหมาย สธ.เร่งพิจารณาแก้ไขปัญหา และรับฟังข้อคิดเห็นของฝ่ายที่มีข้อกังวลไปประกอบการกำหนดแนวทางการโอนภารกิจ รพ.สต. อย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมถึงดูแลไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการกิจการดูแลประชาชน โดยเฉพาะช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด 19 เนื่องจาก รพ.สต.เป็นหน่วยพยาบาลที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด</p>	-
<p>อุทาหรณ์ลดน้ำหนัก แบบIF</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ สรยุทธ สุทัศนจินดาเว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, ejan, newtv, amarintv, kapook)</p> <p>- ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ Pattharaporn Limhoksee เผยข้อมูลอาการทางการแพทย์ของเด็กหญิง อายุเพียง 14 ปี มีผลตรวจเลือดที่นำเป็นห่วง เพราะการทำ IF 23/1 + LC ยาวนาน 1 ปี ติดต่อกันเป็นเวลานาน ตั้งแต่อายุเพียง 13 ปี ทั้งนี้ ผลจากการทำ IF ทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว จาก 48 กก. เหลือเพียง 39 กก. ผอมจนหนังหุ้มกระดูก ผลการตรวจเลือดพบว่าเด็กหญิงคนนี้ กำลังมีความเสี่ยงทางสุขภาพสูงมาก</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ejan)</p> <p>- รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โพสต์ เรื่อง กินเหล้าขาวผสมมะนาว ช่วยฆ่าเชื้อโควิดได้ เป็นการนำข้อมูลเท็จมาเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจผิดกับประชาชน</p>	-